

## BIZคว้งงานใหม่ มูลค่า84.90ล้าน หนุนแบ็กล็อกฟุ้ง

“BIZ” เซ็นสัญญาขายเครื่องฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า 84.90 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกทะลุ 280 ล้านบาท พร้อมรุกประมูลขายเครื่องฉายรังสีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอีก 2-3 ราย คาดได้ข้อสรุปไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ปีนี้

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไหล่แม่เหล็กจำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่าในวันที่ 24 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องฉายรังสี (Linear accelerator) กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่า 84.90 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นแล้ว) โดยมีระยะเวลาสัญญา 6 เดือน



## BIZ

ทำให้มูลค่างานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 280 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้ในปีจนถึงปี 2561

ขณะที่บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาจำหน่ายเครื่องฉายรังสีกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอีก 2-3 ราย ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 2/60 หรือไตรมาส 3/60 เพื่อขยายฐานลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะ

อ่านต่อหน้า 29

## BIZ

(ต่อจากหน้า 28)

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นต้น อีกทั้งหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องฉายรังสีรักษา (Radiotherapy Products) และผลิตภัณฑ์สำหรับรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy Products) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ขณะนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาในการจำหน่ายเครื่องฉายรังสีให้โรงพยาบาลทางภาครัฐในประเทศกัมพูชา จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าประมาณ 70-90 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 2/60

ส่วนรายได้ในปีนี้นับว่าบริษัทยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจากการประเมินการเติบโตต้องดูมูลค่างานที่จะเข้ามาในปีนี้ก่อน โดยขณะนี้บริษัทมีการเข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ Backlog เพิ่มขึ้น และรับรู้รายได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาการจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะเห็นชัดชัดเจนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า (ปี 2562-2564) และบริษัทยังมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์มะเร็งภายใน 5 ปี เพื่อจะรองรับผู้ป่วยในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

ด้านนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี BIZ กล่าวอีกว่า ภาพรวมตลาดเครื่องฉายรังสียังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ทำให้ความต้องการเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในระดับสูง โดยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งของไทยในปี 2558 มีอยู่กว่า 130,000 ราย และในปี 2563 คาดจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งประมาณ 150,000 ราย ■